

ผู้เชี่ยวชาญหลักคำสอน: แบบประเมิน 2—แนวทางการศึกษา

คู่มือเซมินารีพันธสัญญาใหม่

ห้องจำข้อมอ้างอิงและวลีสำคัญจากพระคัมภีร์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ผู้เชี่ยวชาญหลักคำสอนและวลีสำคัญจากพระคัมภีร์ ท่านอาจต้องการดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือกับผู้เชี่ยวชาญหลักคำสอนเพื่อช่วยทบทวน

1 โครินธ์ 6:19–20	“ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
1 โครินธ์ 11:11	“ในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได้ และผู้หญิงก็ขาดผู้ชายไม่ได้”
1 โครินธ์ 15:20–22	“เช่นเดียวกันกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์”
1 โครินธ์ 15:40–42	ในการฟื้นคืนชีวิต มีระดับแห่งรัศมีภาพสามระดับ
เอเฟซัส 1:10	“เมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้ว (สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา) คือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งให้อยู่ในพระคริสต์”
เอเฟซัส 2:19–20	ศาสนจักร “ก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม”
2 เธสะโลนิกา 2:1–3	“วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ... จะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการกบฏเสียก่อน”
2 ทิโมธี 3:15–17	“พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ... สามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอด”
ฮีบรู 12:9	พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ”
ยากอบ 1:5–6	“ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นถามพระเจ้า”
ยากอบ 2:17–18	“ความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้ว”
1 เปโตร 4:6	“ข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนตาย”
วิวรณ์ 20:12	“คนตายก็ถูกพิพากษา ... ตามการกระทำของเขาทั้งหลาย”

นำหลักคำสอนไปใช้ในสถานการณ์จริง

- ใช้ข้อความพระคัมภีร์ผู้เชี่ยวชาญหลักคำสอนอย่างน้อยหนึ่งข้อเพื่อช่วยเหลือใครสักคนที่ต้องการคำแนะนำในการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของพวกเขา
- หากท่านต้องสอนใครสักคนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแผนของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีให้แก่บุตรธิดาของพระองค์หลังความตาย ท่านอาจใช้ข้อผู้เชี่ยวชาญหลักคำสอนพันธสัญญาใหม่ข้อใดบ้าง? ท่านจะใช้ข้อเหล่านี้เพื่อแสดงความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่อเราได้หรือไม่?

เตรียมพร้อมที่จะแบ่งปันว่าข้อผู้เชี่ยวชาญหลักคำสอนข้อใดบ้างที่ส่งผลต่อท่านมากที่สุด ข้อนั้นสอนอะไรท่านเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์?

หลักการของการได้มาซึ่งความรู้ทางวิญญาณ

ทบทวนย่อหน้าที่ 5–12 ในหมวด “การได้มาซึ่งความรู้ทางวิญญาณ” ใน เอกสารหลักผู้เชี่ยวชาญหลักคำสอน (2022)

ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย